

# Chi phí khám chữa sùi mào gà ở Hà Nội hết bao nhiêu tiền?

Thưa bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi để tư vấn, giải đáp mọi khúc mắc về chi phí chữa sùi mào gà ở Hà Nội. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

## Chi phí khám chữa sùi mào gà ở Hà Nội hết bao nhiêu tiền?

Nhắc đến [giá chữa sùi mào gà](#) hay chi phí chữa sùi mào gà là nhắc đến nỗi lo, vướng mắc chung của nhiều người khi có ý định tiến hành chữa bệnh. Không ít trường hợp lo lắng vì lo sợ bản thân không đủ kinh phí điều trị nên lựa chọn phương pháp che giấu bệnh. Điều này quả là khúc mắc tồi tệ bởi virus HPV vẫn thường xuyên tồn tại ở trong cơ thể, thậm chí có khả năng lây nhiễm trùng cao ra cộng đồng nếu không sớm can thiệp.

Để người bệnh có sự chuẩn bị tốt về mặt tài chính, sau đây là 4 yếu tố quyết định đến giá tiền chữa trị sùi mào gà:

Thứ nhất, lựa chọn bệnh viện khám chữa bệnh

Bây giờ, để đáp ứng nhu cầu khám điều trị sùi mào gà đã có rất nhiều lần địa chỉ y tế công lập, tư nhân được thành lập. Và mỗi một địa điểm sẽ có những mức chi phí chữa sùi mào gà không giống nhau.

Thường thì những địa chỉ y tế công lập có mức phí khám trị bệnh “mềm” hơn so với những đơn vị tư nhân. Tuy nhiên, có nhiều câu hỏi bất cập tồn ở đó là người bệnh phải mất đi rất nhiều lần, thời gian chờ đợi, xếp hàng, bốc số, dịch vụ hỗ trợ thiếu tính chuyên nghiệp. Thậm chí nhiều lần trường hợp chờ đợi hết ngày này qua ngày nọ vẫn chưa gặp được bác sĩ chuyên khoa.

Ngược lại, đối với những cơ sở y tế tư nhân tuy có mức chi phí chữa bệnh sùi mào gà cao hơn một chút nhưng đổi lại dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện và dĩ nhiên không phải mất đi thời gian chờ đợi lâu. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, môi trường y tế sạch sẽ cho đẩy nhanh liệu trình phục hồi.

Bác sĩ tư vấn miễn phí

Thứ hai, phụ thuộc vào mức độ viêm nhiễm của bệnh

Thông thường, với những trường hợp nhiễm phải nhẹ, mức độ nhiễm trùng nhiễm trùng chưa nghiêm trọng thì giai đoạn điều trị sẽ nhanh hơn, sẽ tiết kiệm được thời gian cũng như tiền bạc. Vì vậy, để tiết kiệm tối đa chi phí khám chữa trị, bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo người bệnh cần thiết sớm thăm khám và hỗ trợ chữa kịp thời khi nhận biết ra các triệu chứng sùi mào gà quá trình đầu, đừng nên để tình trạng bệnh kéo dài vừa gây khó khăn cho việc điều trị vừa tốn kém thời gian, kinh phí.

Thứ ba, chi phí phụ thuộc vào phương pháp lựa chọn

Đối với mỗi trường hợp áp dụng một biện pháp chữa bệnh khác nhau hay có mức giá tiền trị bệnh sùi mào gà ở Hà Nội là khác nhau. Để khắc phục căn bệnh sùi mào gà, hiện có 2 cách được áp dụng đó là:

**\* Điều trị căn bệnh bằng cách nội khoa:** Đây là hình thức chữa căn bệnh bằng thuốc đặc trị kết hợp các loại thuốc kháng sinh, kháng viêm. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ phù hợp với trường hợp bệnh sùi mào gà đang ở cấp độ nhẹ, những nốt sùi chưa hình thành, chưa gây tổn thương cho cơ thể.

**\* Điều trị căn bệnh bằng giải pháp ngoại khoa:** Đây là hình thức chữa sùi mào gà bằng giải pháp ALA - PDT với sự chuyên động qua lại của ánh sáng cảm quang, oxy hoạt lực. Từ đó, ảnh hưởng sâu vào khu vực nhiễm khuẩn gây ra ức chế sự biến chuyển của virus HPV, nhanh chóng loại bỏ các nốt sùi, phục hồi khu vực da thương tổn trong thời gian ngắn. Ngoài đó, phương pháp này còn thúc đẩy cải thiện sức đề kháng giúp người căn bệnh, ngăn chặn nguy cơ tái phát đến mức thấp nhất.

**KẾT LUẬN:** Đối với các trường hợp muốn tiến hành trị sùi mào gà thật khó để xác định phí chữa bệnh sùi mào gà là bao nhiêu? Vì người bệnh cần thiết thực hiện kiểm tra xét nghiệm và thăm khám bệnh sùi mào gà để bác sĩ chuyên khoa chỉ ra cách trị phù hợp thì mới có thể xác định rõ ràng, cụ thể phí làm.

Bệnh nhân đang mắc bệnh sùi mào gà có thể tìm tới phòng khám đa khoa Thái Hà số 11 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội để được kiểm tra sớm và hỗ trợ chữa đúng biện pháp. Đồng thời, tại phòng khám các bác sĩ chuyên khoa bệnh xã hội sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể câu hỏi về giá tiền điều trị sùi mào gà tại Hà Nội là bao nhiêu? Tránh tình trạng “chặt chém” hay “vòi tiền” như những trung tâm y tế khác.

Nếu bạn có thắc mắc về các bệnh xã hội hãy liên hệ ngay tới số 0379.544.317 hoặc [nhấp vào đây](#) để được chuyên gia bệnh xã hội tư vấn miễn phí!

\* Bệnh nhân cần quan tâm thêm:

- [Phòng khám chữa bệnh xã hội](#)

- [Khám bệnh lậu ở đâu](#)

- [Xét nghiệm giang mai bao nhiêu tiền](#)

- [Mụn rộp sinh dục là bệnh gì](#)